

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๑๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย นายบุญชู ประสพกิจถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายบุญชู ประสพกิจถาวร ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหารสูง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่านประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าต่อไป	-
วาระที่ ๑.๒	นางสิรินาฏ อองอาจอิทธิชัย ภรรยาของนายสุทิน พรชัยสุรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสียชีวิต	นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางสิรินาฏ อองอาจอิทธิชัย ภรรยาของนายสุทิน พรชัยสุรีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอให้ที่ประชุมสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย ๑๕ วินาที	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเปิดการ ประชุมวิชาการและ นิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่ มหาชน	รับทราบสรุปผลการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า ๑๐๐ โรงเรียน สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ รวมกว่า ๑๕๐ หน่วยงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป การจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๒.๒	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔	<p>เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ซึ่งมีบัณฑิตมารายงานตัวจำนวน ๒,๗๔๐ คน ตอบรับเข้ารับปริญญาจำนวน ๒,๗๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙ เข้ารับปริญญาบัตรได้จริงจำนวน ๒,๖๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๕ โดยในวันงานมีบัณฑิตที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกจำนวน ๒๒ คน และมีบัณฑิตจำนวน ๓๑ คน ที่มารายงานตัวแต่ไม่ประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร</p> <p>ภายหลังจากได้พระราชทานปริญญาบัตรแล้วเสร็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตรัสสนทนากับบัณฑิตและอธิการบดี ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ดีเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ชักช้า และไม่ทำให้พระองค์รู้สึกเหนื่อย</p> <p>นอกจากนี้ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวังได้ชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการนับจำนวนบัณฑิตที่เข้าห้องพิธีทำให้สามารถทราบจำนวนบัณฑิตได้ทันท่วงที</p>	-
วาระที่ ๑.๒.๓	การเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ ๑๐๐%	อธิการบดีได้แจ้งกำหนดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้เปิดเรียนแบบออนไลน์ ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดสอบปลายภาคในวันที่ ๒๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้นจะปิดภาคการศึกษา และกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๓ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. ที่ประชุมมีความเห็นในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มาจากนายกสมาคมศิษย์เก่า ดังนี้</p> <p>๑.๑ มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้กำหนดให้นายกสมาคมศิษย์เก่าร่วมเป็นกรรมการสรรหาฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของศิษย์เก่าซึ่งมีจำนวนมาก และสมาคมศิษย์เก่ามีบทบาทสำคัญในการให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ศิษย์เก่ายังเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยน้อยมากโดยเฉพาะการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของศิษย์เก่าทั้งหมด) และมีศิษย์เก่าที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมาณ ๒๐๐ คน แต่ก็ยังมีส่วนร่วมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยน้อยมาก</p> <p>๑.๒ ปัจจุบันมีบางสำนักวิชาได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของสำนักวิชาแล้ว เช่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และหลายสำนักวิชาได้จัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่าของสำนักวิชา ดังนั้น ในขณะที่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยยังไม่มีวาระที่ชัดเจนหรือพิจารณาแก้ไขข้อความในข้อบังคับฯ จากเดิม “นายกสมาคมศิษย์เก่า” แก้ไขเป็น “นายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>โดยความเห็นชอบของนายกสมาคมศิษย์เก่าของสำนักวิชาหรือประธานชมรมศิษย์เก่าของแต่ละสำนักวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสำนักวิชาที่มีสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าทั้งหมด ในกรณีที่นายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาต่อไปได้” หรือแก้ไขเป็น “ผู้แทนศิษย์เก่าโดยให้นายกสมาคมศิษย์เก่าของสำนักวิชาและประธานชมรมศิษย์เก่าของแต่ละสำนักวิชาที่มีอยู่ทั้งหมด ดำเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นผู้แทนหนึ่งคน” ทั้งนี้ หากสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งแล้ว สภามหาวิทยาลัยจะได้กำหนดให้นายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาต่อไป</p> <p>๑.๓ การทำหน้าที่กรรมการสรรหาของนายกสมาคมศิษย์เก่าหรือผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าจะต้องรับฟังความเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากสมาชิกของสมาคมฯ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่เป็นความเห็นโดยส่วนตัวของนายกสมาคมฯ หรือผู้แทนสมาคมฯ เพียงคนเดียว</p> <p>๒. เพื่อให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบจึงมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโกชน และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิมล สมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในอดีตและปัจจุบัน นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าฯ เช่น นายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าในระดับสำนักวิชา เป็นต้น ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องนี้ต่อไป</p>	
วาระที่ ๓.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยแก้ไขข้อความในข้อ ๖ จาก “สามเดือน” เป็น “๙๐ วัน” และ “สองเดือน” เป็น “๖๐ วัน” ทั้งนี้ ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทักท้วงเรื่องเพื่อพิจารณา		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ ๑๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ (ครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ ๑๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ (ครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๒	แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๕)	อนุมัติคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๕) ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖)	๑. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยให้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ ๑.๑ ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งเขียนไว้จำนวน ๖ ด้าน แต่เนื่องจากได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้จำนวน ๔ ด้าน ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาในรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการตามประกาศฉบับใหม่หรือสามารถดำเนินการตามประกาศฉบับเดิมไปก่อนได้	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑.๒ เนื่องจากชื่อวิชาเอกในบางวิชา มีคำว่า “ศึกษา” ต่อท้ายด้วย แต่บางวิชาไม่มีคำว่า “ศึกษา” ต่อท้าย ดังนั้น ควรพิจารณากำหนดชื่อวิชาเอกให้เหมือน ๆ กัน</p> <p>๑.๓ ควรหลีกเลี่ยงการไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้นักศึกษามีเวลากลับมาทบทวนและแก้ปัญหาในการไปสหกิจศึกษา (ถ้ามี) หรือเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อป้องกันการไม่สำเร็จการศึกษาภายใน ๔ ปี รวมถึงมีเวลาสำหรับเตรียมสอบวิชาชีวะในปลายปีการศึกษาที่ ๔</p> <p>๑.๔ ขอให้พิจารณาเปิดหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกคู่เพิ่มเติมเนื่องจากครุครุจะมีความรู้มากกว่า ๑ ด้าน และเพื่อให้บัณฑิตสามารถไปสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานได้กว้างขึ้น</p> <p>๑.๕ หลักสูตรนี้มีวิชาเอก-โทหลายสาขาวิชาและแต่ละวิชาสามารถกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เพียงสาขาละ ๓ คน เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับหลักสูตรอื่นที่จะต้องมียาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๕ คน</p> <p>๑.๖ ในอนาคตควรพิจารณาเปิดวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ สูงมาก</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น แล้วเสนอศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เพื่อพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๕	การปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องและรองรับการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	เห็นชอบให้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยขอให้เพิ่มข้อความ “การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ในวิสัยทัศน์ เป็น “เป็นเลิศด้านภาษาและการสอน เป็นแหล่งปัญญาทางด้านวิทยาการการเรียนรู้...” และในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการเป็นบัณฑิตด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านการวิจัยโดยให้เปิดกว้างถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วย	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทบทวน ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิง นโยบาย	ไม่มี	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอน เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน

นางปัทมา จิวนาธิปกกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์